

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.สรุปแอดมิชชันส์ปี 53 เลิกจีพีเอและเอเน็ตใช้ aptitude ให้คุณเด็กได้และจัดโปรแกรมพัฒนาครูได้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2550 รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า ทปอ.มีมติปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือแอดมิชชันส์ในปี 2553 โดยเหลือองค์ประกอบเพียงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (จีพีเอเอ็กซ์) ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และการทดสอบความถนัดหรือเอพที จุดเทสต์ อย่างไรก็ดี ทปอ. ยังไม่ได้ข้อยุติสัดส่วนค่าน้ำหนักในแต่ละองค์ประกอบ โดยมอบให้คณะทำงานศึกษาระบบแอดมิชชันส์ ที่มี รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ม.นเรศวร เป็นประธานศึกษาการกำหนดค่าน้ำหนักและนำเสนอ ทปอ. ในการประชุมครั้งต่อไปเดือนพฤษภาคม 2550

ทั้งนี้ ที่ทปอ.ยกเลิกองค์ประกอบ ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (จีพีเอ) เพราะมีการศึกษาข้อมูลพบว่า

จีพีเอมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับจีพีเอเอ็กซ์ ส่วนผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต) ก็มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับโอเน็ต เพื่อที่เด็กจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่เรียนกวดวิชา

การทดสอบความถนัด เป็นมิติใหม่ของการทดสอบที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะ



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

เป็นข้อสอบวัดความถนัดโดยแบ่งการทดสอบทักษะทั่วไป และความสามารถเฉพาะทาง เช่น ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น และจะเปิดกว้างให้สอบได้ปีละ 2-3 ครั้ง ซึ่งคณะทำงานแอดมิชชันส์ จะจัดทำข้อสอบ โดยนำเนื้อหาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการจัดสอบในระดับสถาบันอยู่ เช่น จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มา เป็นต้นแบบ

และจะทดลองใช้กับระบบการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สมัครใจร่วมทดสอบตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป จากมหาวิทยาลัยรัฐ 26 แห่ง ซึ่งรวมถึง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ และ ม.นครพนม ก่อนจะนำไปใช้จริงกับระบบแอดมิชชันส์ รศ.ดร.วันชัยกล่าว และว่าสำหรับ การคัดเลือกในปีการศึกษา 2550-2552 มีหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกลางดำเนิน

ต่างๆ หรือส่งตรงมาที่ทปอ.ได้โดยตรง นอกจากนี้ ทปอ.ยังมีมติให้จัดทะเบียนจัดตั้งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประกอบด้วยสมาชิก 3 จังหวัดได้ทั้งสิ้น 604 ที่นั่ง โดยจากมหาวิทยาลัยรัฐ 26 แห่ง ซึ่งรวมถึง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ และ ม.นครพนม เพื่อให้ทดสอบความแม่นยำ เทียงตรง ของ ข้อสอบ ก่อนจะนำไปใช้จริงกับระบบแอดมิชชันส์ รศ.ดร.วันชัยกล่าว และว่าสำหรับ การคัดเลือกในปีการศึกษา 2550-2552 มีหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกลางดำเนิน

ประชุมยังมีมติส่งเสริมการศึกษาชายแดนใต้ โดยมหาวิทยาลัยที่จัดสรรทุนการศึกษาและที่นั่งใน 3 จังหวัดได้ทั้งสิ้น 604 ที่นั่ง โดยเมษายนที่ผ่านมา ทปอ.ได้ให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอบต.) ที่อาคารรัฐสภา ได้ (ศอบต.) ที่อาคารรัฐสภา รายละเอียดโครงการ งบประมาณ การคัดเลือกในปีการศึกษา 2550-2552 มีหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกลางดำเนิน การคัดเลือกนักศึกษารวม

ทปอ.ให้ทุนเด็กได้เรียนต่อ

นั้นทปอ.ยังคงองค์ประกอบและสัดส่วนตาม กิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา เช่น เดิม คือ จีพีเอเอ็กซ์ ร้อยละ 10 จีพีเอร้อยละ 20 โอเน็ต ร้อยละ 35-70 และเอเน็ตร้อยละ 0-35 ทั้งนี้ทปอ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน หากมีใครต้องการเสนอ

แนะข้อมูลสามารถส่งผ่านไปยังมหาวิทยาลัย รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อไปว่า ที่



ศอบต.เป็นหลักในการคัดเลือกนักศึกษามาแล้วเสร็จ เมษายนนี้

ทปอ.จะจัดโครงการเพิ่ม การณ์และทักษะของครู และผู้ ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับจีพีพี ส่วนผลทดสอบทางการศึกษาแห่งสูง (เอเน็ต) ก็มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับโอเน็ต ก็จะไม่ต้องวิ่งไล่เรียนกวดวิชา การทดสอบความถนัด เป็นมิติใหม่ รวดสอบที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะ

มหาวิทยาลัย และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มา เป็นต้นแบบ และจะทดลองใช้กับระบบการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สมัครใจร่วมทดสอบตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป เพื่อทดสอบความแม่นยำ เทียบตรง ของข้อสอบ ก่อนจะนำไปใช้จริงกับระบบแอดมิชชั่นส์ รศ.ดร.วันชัยกล่าว และว่าสำหรับการคัดเลือกในปีการศึกษา 2550-2552 มีหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกลางดำเนิน

ต่างๆ หรือส่งตรงมาที่ทปอ.ได้โดยตรง นอกจากนี้ ทปอ.ยังมีมติให้จัดทะเบียนจัดตั้งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประกอบด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยรัฐ 26 แห่ง ซึ่งรวมถึง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ และ ม.นครพนม เพื่อให้สมาคมทปอ. มีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถทำนิติกรรมทางกฎหมายได้ โดยการคัดเลือกในปีการศึกษา 2550-2552 มีหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกลางดำเนิน

ประชุมยังมีมติส่งเสริมการศึกษา 3 จังหวัด ชายแดนใต้ โดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้ จัดสรรทุนการศึกษาและที่นั่งในสถาบันให้เด็ก 3 จังหวัดได้ทั้งสิ้น 604 ที่นั่ง โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ทปอ.ได้หารือร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ที่อาคารรัฐสภา เพื่อกำหนด รายละเอียดโครงการ งบประมาณและแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกันโดยจะให้

อำเภอใน จ.สงขลา โดยจะจัดอบรม แนวทางการพัฒนาวิชาการในกลุ่มสาระที่ เป็นปัญหา เช่น วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และสังคม พร้อมจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยจะกระจาย ไปในมหาวิทยาลัยรัฐ 26 แห่ง เพื่อฟื้นฟูทักษะประสบการณ์การจัดการศึกษามากขึ้น เพราะสถานการณ์ได้ที่ไม่สงบทำให้ ครูไม่มีโอกาสฟื้นฟูความรู้ความสามารถ



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

สอบวัดความถนัดโดยแบ่งการทดสอบไป และความสามารถเฉพาะทาง เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ปิดกว้างให้สอบได้ปีละ 2-3 ครั้ง ซึ่งงานแอดมิชชั่นส์ จะจัดทำข้อสอบเนื้อหาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการในระดับสถาบันอยู่ เช่น จุฬาลงกรณ์

ทปอ.ให้ทุนเด็กใต้เรียนต่อ 604 ที่นั่ง

นั้นทปอ.ยังคงองค์ประกอบและสัดส่วนตาม เดิม คือ จีพีพีเอเอ็กซ์ ร้อยละ 10 จีพีเอเอร้อยละ 20 โอเน็ต ร้อยละ 35-70 และเอเน็ตร้อยละ 0-35 ทั้งนี้ทปอ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน หากมีใครต้องการเสนอแนะข้อมูลสามารถส่งผ่านไปยังมหาวิทยาลัย



รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อไปว่า ที่ ศอบต.เป็นหลักในการคัดเลือก และจะคิด ในการจัดการศึกษา ทั้งนี้จะนำเสนอ เลื่อนนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือน โครงการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมษายนนี้ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ และขอความร่วมมือดำเนินโครงการกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กรอ.มน.) ศอบต. ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และบาง และรัฐบาล